

## THÔNG BÁO

### Về kết quả giám sát việc triển khai thu, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động xã hội hoá trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Dầu Tiếng về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Dầu Tiếng khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐND, ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn về thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn về việc triển khai thu, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động xã hội hoá trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng;

Qua xem xét Báo cáo số 28/BC – ĐGS, ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn về kết quả giám sát việc triển khai thu, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động xã hội hoá trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn đánh giá, kết luận như sau:

#### I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn ghi nhận, thống nhất đánh giá cao kết quả việc triển khai thu, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động xã hội hoá trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng được nêu trong Báo cáo của Đoàn giám sát; cụ thể:

Ủy ban nhân dân thị trấn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực phối hợp với các đoàn thể, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác thu, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động xã hội hoá trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng.

Việc vận động hưởng ứng và mức đóng góp các khoản thu của quỹ Vì Người nghèo, quỹ Phòng chống thiên tai được thực hiện đúng theo quy định và được nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước Dầu Tiếng theo chỉ tiêu huyện giao. Đối với quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Khuyến học không ấn định mức đóng góp, việc huy động được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, học sinh thuộc diện khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm chi từ ngân sách nhà nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích yêu cầu, công tác thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ được quan tâm thực hiện tương đối đảm bảo, góp phần tác động tích cực và tạo sự đồng thuận tham gia hưởng ứng trong cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân.

Công tác quản lý quỹ được thiết lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

## II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nhân dân thị trấn cũng ghi nhận một số tồn tại, hạn chế cũng như khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thu, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động xã hội hoá trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng được nêu trong Báo cáo của Đoàn giám sát, như sau:

- Việc giao chỉ tiêu vận động Quỹ Vì Người nghèo tính tỷ lệ trên tổng số hộ gia đình trên địa bàn khu phố (*thường trú và tạm trú*) ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của khu phố rất khó vận động đóng góp đạt chỉ tiêu giao.

- Doanh nghiệp không hợp tác đóng tiền Quỹ Phòng chống thiên tai.

- Các trường hợp hộ trồng lúa bị ảnh hưởng do xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng không được xem xét hỗ trợ.

## III. ĐỀ NGHỊ

Qua kết quả giám sát, để thực hiện tốt hơn việc triển khai thu, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động xã hội hoá trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng những năm tiếp theo; Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

- Cần có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu triển khai thu, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động xã hội hoá trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng tham gia đóng góp các nguồn quỹ.

- Quan tâm chỉ đạo công tác thu Quỹ Phòng chống thiên tai đối với các doanh nghiệp đang còn hoạt động hiệu quả.

- Kịp thời phối hợp với các ngành chức năng huyện để xem xét hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng.